

*

Số: **100** -KH/HNDTTam Kỳ, ngày **26** tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 10/3/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” (Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong năm 2021 ở các cấp Hội cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, hội viên nông dân; thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cán bộ, hội viên nông dân nhằm góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Việc học tập và làm theo cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp Hội nông dân trong tỉnh. Chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ đứng đầu các cấp Hội.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền cần đảm bảo sâu rộng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động để đưa các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo. Từng cấp Hội xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp, xác định rõ những nội dung, giải pháp cụ thể, sát thực với cán bộ, hội viên nông dân.

II. Nội dung thực hiện

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa 2021-2025 và chuyên đề năm 2021 (BTV Hội Nông dân tỉnh sẽ có Hướng dẫn riêng, sau khi có hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Nam)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, các ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước, của Hội và tỉnh Quảng Nam; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; biểu dương,

khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các cấp Hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm (2016-2020).

Cán bộ thường trực Hội Nông dân các cấp nghiên cứu nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình tiến hành tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời biên soạn thành tài liệu tuyên truyền để từng cơ sở Hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt định kỳ; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội; đa dạng các hình thức như tọa đàm, hội thi, sinh hoạt chuyên đề...

2. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mỗi cấp Hội cần rà soát, đánh giá lại chất lượng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình. Trên cơ sở đó, lựa chọn những mô hình thực sự hiệu quả để tiếp tục duy trì, nhân rộng, dừng các mô hình không hiệu quả.

Bám sát nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề 2021 để định hướng xây dựng mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc “làm theo” Bác trên các kênh thông tin của Hội như: “Chuyên mục Diễn đàn các cấp Hội Nông dân”, chương trình phát thanh nông dân trên sóng Đài PTTH Quảng Nam; trang Web của Hội Nông dân tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, đưa những mô hình “làm theo” Bác có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên nông dân, tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, đánh giá việc thực hiện

Các cấp Hội đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh. Tùy vào điều kiện của mỗi đơn vị có thể tổ chức sơ kết hằng năm hoặc lồng ghép vào hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân cuối năm.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, hội viên nông dân.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hội Nông dân tỉnh

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2021. Lấy kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ công chức cuối năm.

Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào Chương trình công tác và chỉ tiêu chấm điểm, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.

Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này ở các huyện, thị, thành Hội mình

phụ trách. Xây dựng bài viết, nói chuyện để thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2021 khi cần.

Ban Tuyên huấn chịu trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kế hoạch thực hiện; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng hợp những mô hình điển hình ở các cấp Hội Nông dân trong tỉnh báo cáo Trung ương Hội và đề xuất khen thưởng khi có chỉ tiêu khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Nam.

2. Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này và hướng dẫn của cấp ủy địa phương xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng cấp Hội.

Phát động đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, hoạt động hiệu quả, được cấp ủy ghi nhận.

Bám sát nội dung 1.4 trong Hướng dẫn Chấm điểm, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (có hình thức mới triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU; có ít nhất 80% cơ sở Hội xây dựng được mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) để thực hiện.

Chọn **10** tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình trong thời gian từ năm 2016 đến nay, gửi báo cáo tóm tắt về Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh qua địa chỉ bantinhndquangnam@gmail.com trước **ngày 10/4/2021** (Báo cáo mỗi gương điển hình cần có thông tin, số liệu minh chứng cụ thể và hình ảnh gửi kèm chú thích).

Chỉ đạo cấp Hội cơ sở đưa nội dung chuyên đề năm 2021 vào tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội định kỳ hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng khắp các vùng miền trong tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ TƯ Hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Tuyên huấn TW Hội;
- Ban Dân vận TƯ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Ban TĐKT tỉnh;

B/cáo

- Thường trực Hội Nông dân tỉnh
- Các đồng chí UVTV Hội Nông dân tỉnh;
- 18 huyện, thị, thành Hội;
- Lưu: Ban TH, VT.

T/hiện



Lê Thị Minh Tâm